

Trách Nhiệm PHÁP LÝ

của Cha Mẹ...

(Parents' Legal Responsibility...)



khi con gây ra hỏa hoạn

Multnomah County
Juvenile Firesetter Intervention Network
(503) 988-3977 số chuẩn tiếp 9
2730 NE Flanders
Portland OR 97232



Muốn biết thêm thông tin về dịch vụ can thiệp thiếu nhi gây hỏa hoạn gần quý
vị, liên lạc với Đơn Vị Dịch Vụ Thiếu Nhi Gây Hỏa Hoạn,
(503) 373-1540, số chuẩn tiếp 230
hoặc gọi đường dây giới thiệu của chúng tôi 1-800-454-6125

[VIETNAMESE VERSION]

Văn Phòng Trưởng Sở Cứu Hỏa Tiểu Bang,
Phân Bộ Cảnh Sát Tiểu Bang Oregon
4760 Portland Rd. NE, Salem, Oregon 97305-1760

Tóm Lược Quy Chế Duyệt Lại của Oregon (ORS) liên quan đến các chất nổ.



ORS 166.382 - Tồn trữ bất hợp pháp các chất nổ:

Nếu cất giữ bất cứ vật nào sau đây: bom, lựu đạn, mọi hỏa tiễn nào có trên 1/4 oz thuốc nổ hoặc mọi kết hợp cơ phận để sẵn sàng biến thành vật dụng nổ có thể xem như bom, bị phạm trọng tội hạng C, tội này bị phạt đến 5 năm tù và \$100,000.

ORS 166.384 - Sản xuất chất nổ bất hợp pháp:

Nếu lắp ráp mọi vật liệu kể trên hoặc mọi vật liệu nổ chứa đựng 0.1296 gam hay nhiều hơn chất thuốc nổ, bị phạm một trọng tội hạng C, tội này bị phạt đến 5 năm tù và \$100,000.

ORS 166.480 - Bán hoặc tặng chất nổ cho trẻ con:

Ái bán, trao đổi hoặc cho bất cứ trẻ nào dưới 14 tuổi một vật dụng hay chất nổ với mục đích gây ra một vụ nổ là phạm một khinh tội, có thể bị phạt và đến \$500.

ORS 166.025 - Hành động mất trật tự:

Bất cứ ai có ý định gây ra một bất tiện nghi công cộng, khởi xướng hoặc truyền đi một báo cáo biết rằng không đúng liên quan đến một vụ hỏa hoạn hay nổ ước định hoặc sắp xảy ra. Đó là một khinh tội hạng B có thể bị phạt đến sáu tháng tù hoặc \$1,000.

ORS 480.070 - Cấm bom lửa:

Không người nào được phép giữ bom lửa. Một bom lửa là một loại bình chứa đựng nào dễ bể trong đó có một chất dễ cháy với một ngòi dẫn hoặc tương tự. Đây là một khinh tội hạng A, có thể bị phạt một năm tù hoặc \$2,500.

ORS 164.325 - Gây hỏa hoạn cấp 1:

Nếu, bằng cách gây hỏa hoạn hoặc vụ nổ, có ai cố ý gây hư hại nhà cửa người khác thuộc loại tài sản bảo vệ, hay bất cẩn đặt người khác vào tình trạng nguy hiểm thương tích thân thể, hoặc nếu gây thương tích thân thể trầm trọng cho một viên chức cảnh sát hay người cứu hỏa thi hành nhiệm vụ liên quan đến hỏa hoạn. Đây là một trọng tội hạng A, có thể bị phạt đến hai mươi năm tù hoặc \$100,000 và có thể là một tội phạm thuộc biện pháp 11 với hình phạt năm năm tù bắt buộc.

ORS 164.315 - Gây hỏa hoạn cấp 2:

Nếu, bằng cách gây hỏa hoạn hoặc vụ nổ, có ai cố ý gây hư hại nhà cửa người khác thuộc loại tài sản bảo vệ. Đây là một trọng tội hạng C, có thể bị phạt đến năm năm tù hoặc \$100,000.

ORS 164.335 - Gây phỏng cháy vì bất cẩn:

Nếu bất cẩn gây hư hại cho tài sản người khác bằng lửa hoặc chất nổ. Đây là một khinh tội hạng A, có thể bị phạt đến một năm tù hoặc \$2,500.

Phụ Huynh thân mến:

Quá nhiều trẻ em tại Oregon chết vì hỏa hoạn mỗi năm. Mất mát tài sản vì hỏa hoạn tính đến cả triệu đồng. Một số các vụ hỏa hoạn này là do bất cẩn hoặc máy móc hư hỏng, nhưng nhiều hơn cả là do trẻ nít và thiếu nhi gây ra. Là cha mẹ hay người chăm sóc, quý vị đóng vai trò quan trọng để bảo đảm an toàn về hỏa hoạn cho gia đình và cộng đồng. Lửa cháy do trẻ gây ra có thể ngăn ngừa được.

Trẻ em gây ra hỏa hoạn vì nhiều lý do khác nhau. Nhiều trẻ hành động vì tánh hiếu kỳ và thí nghiệm bằng cách dùng hộp quẹt lửa. Trẻ khác gây ra lửa như là cách để đối phó với một tình trạng khủng hoảng, như là kêu gọi giúp đỡ, hoặc chúng có thể làm theo áp lực của bạn bè. Dù lý do gì, để giải quyết vấn đề, trước tiên quý vị phải hiểu vấn đề đó.

Nhiều trẻ vị thành niên không hiểu hậu quả pháp lý về việc gây ra hỏa hoạn. Thật vậy, quý vị có thể không để ý đến các cáo buộc hình sự mà trẻ trai hay gái có thể gặp phải. Trong vài trường hợp, quý vị có thể phải chịu trách nhiệm tài chánh cho hành động trẻ của mình. Tập sổ tay này được soạn thảo ra để cung cấp cho quý vị thông tin về một số hậu quả pháp lý và tài chánh của hành động này và để quý vị giúp chúng tôi ngăn ngừa hỏa hoạn do trẻ gây ra.

Cách duy nhất để giải quyết vấn đề hỏa hoạn do trẻ gây ra tại Oregon là cùng hợp tác với nhau để giúp cho trẻ con hiểu rõ sức mạnh của lửa và giúp chúng quyết định an toàn liên quan đến việc sử dụng lửa. Nhiệm vụ của sở cứu hỏa là che chở quý vị, gia đình và cộng đồng an toàn khỏi bị hỏa hoạn. Nên nhớ là quý vị không phải cô đơn trong việc này.

Thân mến,

Trưởng Sở Cứu Hỏa Tiểu Bang

Tóm Lược Quy Chế Duyệt Lại của Oregon (Oregon Revised Statute — ORS)

ORS 30.765 - Trách nhiệm của cha mẹ do sai quấy của trẻ:

Ngoài mọi bồi thường pháp lý khác, cha hay mẹ của trẻ vị thành niên chưa thoát ly gia đình sẽ phải liên đới về hư hại thật sự gây ra cho người hoặc tài sản do cố ý hay bất cẩn của trẻ đó. Cha hay mẹ có thể bị phạt đến \$7,500 về thiệt hại, trả cho cùng người đứng đơn cho một hoặc nhiều hành động gây ra hư hại.

ORS 163.577: Không kiểm soát trẻ:

Cha mẹ, người giám hộ phạm lỗi vì không kiểm soát trẻ nếu trẻ dưới 15 tuổi và phạm một tội thuộc phạm vi thẩm quyền tòa án thiếu nhi. Trẻ dưới 15 tuổi gây ra hỏa hoạn có thể bị ra xét xử thuộc thẩm quyền của tòa án thiếu nhi. Người bị xét thấy có lỗi về tội phạm này có thể bị bắt buộc phải bồi thường đến \$2,500 và bị phạt vạ đến \$1,000.

ORS 477.745: Liên đới của cha mẹ về phí tổn dập tắt hỏa hoạn do một trẻ vị thành niên gây ra:

Ngoài mọi bồi thường pháp lý khác, cha hay mẹ của trẻ vị thành niên sẽ phải liên đới về phí tổn trả cho người bảo vệ rừng dập tắt lửa trên đất hoang do trẻ vị thành niên gây ra. Cha hay mẹ có thể bị phạt đến \$5,000 trả cho người bảo vệ rừng về một hoặc nhiều hành động của trẻ vị thành niên.

ORS 480.158: Liên đới của cha mẹ về phí tổn dập tắt hỏa hoạn do một trẻ vị thành niên gây ra khi đốt pháo:

Ngoài mọi bồi thường pháp lý khác, cha hay mẹ của trẻ vị thành niên chưa thoát ly gia đình sẽ phải liên đới về phí tổn cho một cơ quan cứu hỏa công cộng dập tắt hỏa hoạn gây ra bởi trẻ vị thành niên đốt pháo. Cha hay mẹ có thể bị phạt đến \$5,000 trả cho cơ quan cứu hỏa công cộng về một hoặc nhiều hành động của trẻ vị thành niên.

Hình phạt dân sự:

Cha hay mẹ cũng có thể bị xét buộc trả một hình phạt dân sự đến \$500 cho mỗi vi phạm về hỏa hoạn do trẻ vị thành niên đốt pháo và được cơ quan cứu hỏa công cộng dập tắt lửa.

Xác nhận: Tập số này là kết quả đóng góp của nhiều người trong dài hạn. Tập này đạt đến hình thức hiện tại là do việc làm trì chí của Traci Powell cùng tham khảo với Khu Học Chính Albany, Sở Cảnh Sát Albany, Sở Thiếu Nhi Quận Linn, Hệ Thống Can Thiệp Hỏa Hoạn Thiếu Nhi Quận Clackamas và Lane. Một dự thảo đã được trình cho Hội Nghị Thượng Đỉnh Hệ Thống Can Thiệp Hỏa Hoạn Thiếu Nhi. Dự thảo cuối cùng đã được Phòng Chương Lý Tiểu Bang Oregon duyệt lại cho chính xác.

Được tài trợ do một Cấp Bổng Giáo Dục Công cho Hệ Thống Sức Khỏe Tâm Thần từ Văn Phòng Trưởng Sở Cứu Hỏa Oregon.

Tôi có thể làm gì? Có giải pháp.

1. Dạy cho trẻ em biết về sức mạnh của lửa.

Dù người lớn, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng có thể kiểm soát được lửa trong nhiều trường hợp (lò nấu bằng cây, lửa cắm trại, đèn cây, v.v...). Bất cứ hỏa hoạn nào, một khi không còn kiểm soát nổi, có thể trở nên giết người trong giây lát. Trong khu đồng quê, sơ cứu hỏa phải mất nhiều thời giờ hơn để đến tại chỗ. Việc này sẽ gia tăng nguy cơ tử vong hoặc hư hại tài sản.

2. Dạy trẻ cách quyết định đúng đắn.

Nên nhớ là cơ hội sẽ nhiều hơn cho người thanh thiếu niên quyết định tích cực khi có liên hệ đến gia đình.

Khi một thiếu nhi gây hỏa hoạn, em đã quyết định làm việc đó!!!

Làm sao quyết định đúng?

- A. Nhận diện vấn đề.
- B. Nghĩ ra giải pháp.
- C. Đắn đo điều tích cực và tiêu cực của giải pháp.
- D. Thảo một chương trình với giải pháp tích cực.
- E. Áp dụng chương trình.
- F. Lượng định - Chương trình áp dụng được không?

3. Dạy trẻ nhìn xa.

Nếu gây hỏa hoạn, chúng có thể làm hại hoặc giết chết người. Nên nhớ là các vết thương thân thể và tình cảm về lửa có thể kéo dài mãi mãi.

- A. Dù thoát khỏi hỏa hoạn không thương tích, nạn nhân sẽ nói cho quý vị biết kinh nghiệm sợ hãi nhất của họ. Vết thương tình cảm này có thể làm đau đớn mãi mãi.
- B. Việc chữa trị cho một nạn nhân bị cháy phỏng rất là khó nhọc và lâu dài, nếu còn sống. Thường, các vết thương trên thân thể thay đổi hẳn đời sống của họ.

Nếu trẻ gây hỏa hoạn, chúng có thể vi phạm đến luật pháp.

- A. Luật đó là gì? (xem trang 5)
- B. Hậu quả là gì? (xem trang 7)

4. Gia tăng kiểm soát.

Cha mẹ cần để ý đến hoạt động của con mình.

Ai chịu trách nhiệm nếu trẻ quý vị gây ra hỏa hoạn?

Chính là quý vị.

Có nhiều luật tiểu bang định nghĩa trách nhiệm của quý vị với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ nếu trẻ dưới 18 tuổi gây ra hỏa hoạn.*

Quy Chế Duyệt Lại của Oregon (ORS 30.785) - Liên đới của cha mẹ do sai quấy của trẻ: Cha mẹ của trẻ vị thành niên sẽ phải liên đới về hư hại thật sự gây ra cho người hoặc cho tài sản do cố ý hay bất cẩn của trẻ đó. Cha mẹ có thể bị liên đới đến \$7,500 về thiệt hại.

Quy Chế Duyệt Lại của Oregon (ORS 163.577): Không kiểm soát trẻ. Cha mẹ, người giám hộ hoặc người nào khác có trách nhiệm pháp lý về việc chăm sóc hay nuôi trẻ dưới 15 tuổi có thể bị cáo buộc vì kém khuyết kiểm soát nếu trẻ phạm tội bị đưa ra tòa án thiếu nhi.

Chiếu theo luật này, quý vị có thể bị bắt buộc phải trả đến \$2,500 tiền bồi thường thiệt hại cho nạn nhân vì thiệt hại do trẻ gây ra và bị thẩm phán phạt vạ đến \$1,000.

Quy Chế Duyệt Lại của Oregon (ORS 480.158): Cha mẹ của trẻ vị thành niên liên đới về phí tổn dập tắt lửa do một trẻ vị thành niên sử dụng pháo. Nếu lửa do trẻ gây ra bắt đầu là pháo, quý vị có thể bị liên đới đến \$5,000 cho phí tổn trả cho cơ quan cứu hỏa công cộng dập tắt.

(Tiếp theo trang sau)

* Có thêm nhiều giải thích toàn diện các luật trên nơi trang 11.

Tiếp theo trang 3

Quy Chế Duyệt Lại của Oregon (ORS 477.745): Cha mẹ trẻ vị thành niên bị liên đới về phí tổn dập tắt lửa do trẻ vị thành niên gây ra trên đất hoang. Cha mẹ có thể liên đới đến \$5,000 cho một hoặc nhiều hành động của trẻ vị thành niên.

Hình phạt dân sự: Trong mọi trường hợp hỏa hoạn, quý vị cũng có thể chịu trách nhiệm trong một mức độ dân sự về mọi phí tổn/thiệt hại bổ túc gây ra cho nạn nhân hoặc hãng bảo hiểm của họ.

Khi nào trẻ của tôi thuộc thẩm quyền pháp lý của tòa án thiếu nhi nếu trẻ gây ra hỏa hoạn?

Tòa án thiếu nhi có thẩm quyền pháp lý duy nhất về trẻ nào phạm những tội khi đã trưởng thành và coi là một tội phạm với luật pháp. (ORS 419C.005). Nếu trẻ gây ra hỏa hoạn, có thể nằm trong một số tội phạm, tùy theo trường hợp của một vụ đặc biệt, có thể đưa trẻ ra thẩm quyền pháp lý của tòa án thiếu nhi. Các tội phạm này gồm có:

1. Cháy vì bất cẩn:

Một người phạm tội gây cháy vì bất cẩn nếu người đó bất cẩn gây thiệt hại cho tài sản người khác do lửa cháy hay chất nổ.

2. Cố ý gây hỏa hoạn cấp 2:

Một người cố ý gây hỏa hoạn cấp 2 nếu bằng cách gây hỏa hoạn hoặc một vụ nổ, người đó cố ý gây thiệt hại cho nhà cửa một người khác không phải là tài sản được bảo vệ. Tài sản được bảo vệ gồm có mọi kiến trúc hoặc nơi thông thường do người chiếm ngụ, kể cả đất hoang.

Tại sao việc đó có thể xảy ra dễ dàng?

Chris bị hai bạn thách thức đốt một bụi cây. Em biết đó là bậy, nhưng em muốn làm vừa lòng bạn. Em lấy diêm quẹt lửa và đốt cháy bụi cây. Bụi này bắt cháy thật nhanh, và các trẻ hoảng sợ bỏ chạy khỏi nơi đó. Chúng không gọi 911. Chúng không nói với ai...

Trước khi quyết định đốt, Chris không bao giờ để ý là bụi cây ăn thông gần một căn nhà. Em không bao giờ nghĩ đến là trạm cứu hỏa gần nhất cách đó hơn bảy dặm. Em không biết là gia đình ở trong nhà đó có một em bé mới sanh. Em không bao giờ nghĩ đến là gia đình đó mất nhà, của cải và gây nguy hiểm cho mạng sống em bé. Khi Chris nghĩ đến việc đốt một đám lửa nhỏ, sau đó dập lửa tắt, em chỉ muốn làm vừa lòng bạn mình.

Trước khi quyết định, cha mẹ của Chris không bao giờ thảo luận và thực hiện các giai đoạn thích hợp để quyết định. Họ không đặt ra giới hạn hoặc kiểm soát thích đáng. Họ không bao giờ nghĩ rằng con mình sẽ bị rắc rối. Họ không biết là họ sẽ chịu hậu quả tài chánh cũng như cảm giác hối hận hoặc thất bại.

Không nên chối cãi vấn đề. Hãy giữ vai trò tích cực trong việc ngăn ngừa và giảm vấn đề đang thường xảy ra là cố ý gây hỏa hoạn. Với tư cách là cha mẹ, hoặc người giám hộ, quý vị là phần then chốt trong nhóm ngăn ngừa. Nhóm này gồm có thành viên các cơ quan an ninh công quyền, cơ quan dịch vụ xã hội, và pháp lý thiếu nhi. Cùng chung nhau, chúng ta có thể làm khác hơn.

Có một số vấn đề nào ảnh hưởng đến thiếu nhi mười tuổi và lớn hơn đã gây ra hỏa hoạn?

1. Áp lực từ bạn bè

Trong đa số trường hợp bạn bè, trẻ có thể bị áp lực làm việc gì mà em biết là sai quấy. Bạn bè và người thân là một yếu tố ưu tiên cao đối với trẻ mới lớn lên. Người nào yêu cầu hoặc xúi dục trẻ làm việc gì mà họ biết là sai hay nguy hiểm cho họ, cho người khác hoặc cho tài sản, không phải là một người bạn thật.

2. Khủng hoảng

Hoàn cảnh tại trường học, tại nhà và với bạn bè có thể gây ra lo lắng bất thường cho thiếu nhi. Một sự việc như ly dị, mới dọn nhà, hoặc một cái chết có thể làm khủng hoảng gây ra hỏa hoạn.

3. Tình cảm

Tình cảm ngoài sự kiểm soát hoặc không nhận diện được như chán nản hay tức giận làm cho quyết định không sáng suốt. Thiếu nhi bị bắt gặp trong lúc hành động không nghĩ đến hậu quả chuyệ n làm của mình.

4. Suy nghĩ sai lầm

Thật là một ảo tưởng để cho rằng hỏa hoạn luôn luôn có thể kiểm soát được. Tất cả đám cháy lớn bắt đầu từ một việc cháy nhỏ. Trong trường hợp gây hỏa hoạn, thiếu nhi thường nói rằng chúng nghĩ có thể kiểm soát được lửa, và chúng không có ý gây ra nhiều thiệt hại hoặc làm hại bất cứ người nào.

5. Không thông cảm

Thường trẻ không xem xét đến tình cảm người khác mà chỉ nghĩ đến mình. Chúng không hiểu hậu quả hành động của mình đối với cảm nghĩ của người khác.

3. Cố ý gây hỏa hoạn cấp 1:

Một người cố ý gây hỏa hoạn cấp 1 nếu bằng cách gây hỏa hoạn hoặc một vụ nổ, người đó cố ý gây thiệt hại cho:

- A. mọi tài sản được bảo vệ của một người khác
- B. mọi tài sản nơi đó có người bị nguy hiểm về thương tích thân thể hoặc nơi tài sản được bảo vệ của người khác bị nguy hiểm, hoặc ;
- C. mọi tài sản người bất cẩn gây ra thương tích thân thể cho người cứu hỏa hoặc viên chức cảnh sát thi hành nhiệm vụ liên quan đến hỏa hoạn.

Lưu ý là trong vài trường hợp, tòa án thiếu nhi có thể khước từ đưa một thiếu nhi ra tòa người lớn về tội cố ý gây hỏa hoạn cấp 1 và một số tội phạm khác. (ORS 419C.349).

Nếu một thiếu nhi trong tuổi mười lăm, mười sáu hoặc mười bảy vào lúc phạm tội cố ý gây hỏa hoạn cấp 1, thiếu nhi đó có thể bị truy tố như người lớn tại tòa án hình sự và có thể bị cho vào hệ thống pháp lý, đặc biệt nếu có đe dọa gây thương tích thân thể trầm trọng (ORS 137.707).

Việc gì xảy ra nếu con tôi bị cáo buộc phạm tội liên quan đến hỏa hoạn?

Tùy theo hoàn cảnh, trẻ có thể ra trước tòa phụ trách về thiếu nhi hay người trưởng thành. Báo cáo của cảnh sát sẽ được gửi đến ban thiếu nhi để phụ trách. Kết quả mỗi trường hợp khác nhau tùy theo hoàn cảnh. Đây là đường lối chỉ dẫn tổng quát về cách thức mà ban thiếu nhi sẽ xử lý:

- Giai đoạn 1: Hợp Gia Đình:** Lựa chọn này thường được sử dụng với thiếu nhi không có tiền án. Người cố vấn thiếu nhi sẽ sắp xếp một buổi họp với gia đình và duyệt lại những gì đã xảy ra. Nếu họ nghĩ rằng cha mẹ đối phó thích nghi với hoàn cảnh, họ có thể thả trẻ ra tại thời điểm này mà không đòi hỏi gì hơn nữa.
- Giai đoạn 2: Đối hương.** Trẻ sẽ ra trước một viên chức điều trần để xét định trẻ sẽ được đối đến một trung tâm gia đình trong vùng lân cận của họ hay không. Trẻ ký một mẫu Thỏa Thuận Nhận Trách Nhiệm Chánh Thức cho biết là sẽ hoàn tất 100% chương trình đối hương. Đây là một hợp đồng giữa ban thiếu nhi, thiếu nhi và gia đình, và/hay Trung Tâm Gia Đình để đối lấy việc không ra tòa. Hợp đồng này sẽ phác họa đường lối phải được hoàn thành trong vòng một kỳ hạn. Việc này có nghĩa là có sự dò xét và giáo dục của ban cứu hỏa, tòa án thiếu nhi và/hay một cơ quan sức khỏe tâm thần. Hợp đồng cũng có thể gồm có người hòa giải dịch vụ cộng đồng, các nhóm xây dựng chuyên môn v.v.
- Giai đoạn 3: Thủ Tục Chánh Thức Trước Tòa:** Nếu Ban Thiếu Nhi xét tội phạm có tánh chất khác trầm trọng, hoặc từ Thỏa Thuận Nhận Trách Nhiệm Chánh Thức không được tuân theo, Ban Thiếu Nhi có thể gửi nội vụ đến Tòa Án Thiếu Nhi. Căn cứ vào sự kiện, tòa xử cá nhân đó. Hậu quả có thể nghiêm nhậ hơn những gì chúng ta thấy trong Giai Đoạn 2. Cá nhân có thể bị giải qua một nhà giam thiếu nhi hoặc chữa trị trong một thời gian hạn định, bị phạt vạ, v.v.

Các điều cứu xét khác:

Trẻ có thể bị xét có trách nhiệm phải bồi thường sau tuổi 18. Nếu Lệnh Quản Chế Chánh Thức gồm có một án lệnh về tiền cho mọi chi phí hoặc bồi thường không trả vào tuổi mười tám, án lệnh tiền có thể vào hồ sơ ghi thiếu của cá nhân và có hiệu lực trong bảy năm (hai mươi lăm tuổi). Cá nhân không thể được cho ghi thiếu tín dụng trong thời gian bảy năm này.

Trong vài trường hợp, trẻ có thể bị xét xử và buộc tội như một người trưởng thành. Nếu điều này xảy ra, thiếu nhi sẽ tuân theo cách chỉ dẫn cho người trưởng thành về thời gian bị giam giữ và phạt vạ. Sau khi được thả ra, việc lựa chọn làm việc của cá nhân sẽ bị hạn chế. Đa số sẽ làm đòi hỏi xem xét hồ sơ liên quan đến các cáo buộc về trọng tội.

Trong vài vụ Cố Ý Gây Hỏa Hoạn cấp 1, nếu mười lăm tuổi hoặc lớn hơn, thiếu nhi có thể bị buộc tội chiếu theo Dự Luật 11. Nếu bị cáo buộc chiếu theo Dự Luật 11, trẻ sẽ bị xét xử trước tòa án người lớn. Nếu thiếu nhi bị xét phạm tội tại tòa án người lớn, trẻ sẽ nhận một hình phạt chín tháng giam giữ bắt buộc.

Mặc dầu bị xét xử như một thiếu nhi, thiếu nhi đó có thể phải tuân theo hệ thống pháp lý cho đến tuổi hai mươi lăm.

Luật lệ tóm lược trong tập số tay này được cung cấp chỉ vì mục đích thông tin mà thôi. Nếu có câu hỏi về các luật này hoặc thắc mắc khác liên quan đến sự liên đới pháp lý của mình hay của trẻ trong trường hợp thiếu nhi gây hỏa hoạn, xin liên lạc với phòng chủng lý khu vực địa phương.